

ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  
เลขที่ 8845  
วันที่ 10 เม.ย. 2560



ที่ รบ ๕๒๗๐๒/ว ๕๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองโพ  
ถนนเพชรเกษม ราชบุรี ๗๐๑๒๐

๓ เมษายน ๒๕๖๐ สำนักงานจังหวัดราชบุรี

วันที่ 10 เม.ย. ๖๕๖๐

เลขที่ 918

ค.ร.  ย.พ.  อ.ก.  ค.ส.  บ.ค.

จำนวน ๑ ชุด

เรื่อง ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

เรียน หัวหน้าศูนย์ประมวลผลคดีทางคดีจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

ด้วยเทศบาลตำบลหนองโพ มีความประสงค์จะขายทอดตลาด พัสดุ/ครุภัณฑ์ เป็นพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของเทศบาลตำบลหนองโพ รายละเอียดปรากฏตามประกาศเทศบาลตำบลหนองโพ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประกาศให้ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรณัฐ มารศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ

กองคลัง

โทร ๐-๓๒๓๘-๕๕๖๙

โทรสาร. ๐-๓๒๓๘-๕๕๖๙

วิสัยทัศน์: ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์



ประกาศเทศบาลตำบลหนองโพ  
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ  
จำนวน ๒๓ รายการ

ด้วยเทศบาลตำบลหนองโพ มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดพัสดุ/ครุภัณฑ์ เป็นพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของเทศบาลตำบลหนองโพ โดยวิธีขยายทอดตลาด จำนวน ๒๓ รายการ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

การขยายทอดตลาดในครั้งนี้ จะกระทำที่เทศบาลตำบลหนองโพ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. และหากผู้เข้าร่วมประมูลราคาประสงค์จะดูสภาพพัสดุที่จะขยายทอดตลาด ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น. ผู้ประสงค์จะสู้ราคาแต่ไม่ได้ดูพัสดุนี้ ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่างๆ ของพัสดุที่จะขยายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว และคณะกรรมการฯ จะทำการพิจารณาราคาในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองโพ ชั้น ๓ และจะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในวันเดียวกัน

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้**

๑. การขยายทอดตลาดจะขยายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยการยื่นของเสนอราคา
๒. ผู้เข้ายื่นของประมูลซื้อพัสดุ ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาให้นำเสนอบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบพร้อมของเสนอราคา และถ้าเป็นนิติบุคคลให้ยื่นหนังสือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริษัทสนธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบพร้อมของเสนอราคาด้วย
๓. เทศบาลตำบลหนองโพ เป็นผู้กำหนดราคากลาง สำหรับพัสดุแต่ละประเภท ผู้ประมูลราคาได้จะต้องเสนอราคาไม่ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้
๔. ผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด เป็นผู้มีสิทธิซื้อของได้ตามราคาที่ประมูลได้ หรือผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้สุ้ราคาสูงสุด แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการขยายทอดตลาด พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่ผู้สู้ราคาได้ เป็นราคาต่ำเกินสมควร คณะกรรมการมีสิทธิที่จะยกเลิกการขยายทอดตลาดพัสดุครั้งนี้ได้ ผู้สู้ราคาไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
๕. ผู้ประมูลราคาได้จะต้องจ่ายเงินสด ตามราคาที่ประมูลได้ทั้งหมดทันที เมื่อได้รับพิจารณา หากผู้ประมูลได้ไม่สามารถชำระเงินสดในคราวเดียวได้ ให้วางเงินสดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ประมูลได้ และส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ประมูลได้ หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ เทศบาลตำบลหนองโพ จะริบเงินที่วางไว้ โดยผู้ประมูลราคาได้จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเทศบาลตำบลหนองโพมิได้ และสงวนสิทธิที่จะจำหน่ายพัสดุให้กับผู้ประมูลซื้อ ที่เสนอราคาต่ำกว่าถดลงมาได้ตามที่เห็นสมควร หรือขยายทอดตลาดใหม่ต่อไป

๖. การขายทอดตลาดครั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองโพ จะขายทอดตลาดพัสดุ/ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดทั้งหมดจากราคาเหมารวม

๗. ผู้ประมูลได้จะต้องรื้อถอน และขนย้ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ประมูลได้ทั้งหมดออกจากบริเวณที่พัสดุนั้นตั้งอยู่ให้เสร็จสิ้นภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว เทศบาลตำบลหนองโพ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดขึ้นได้

๘. การเคลื่อนย้ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ออกไปจากเทศบาลตำบลหนองโพ ผู้ประมูลได้ต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ประมูลได้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น

๙. ในการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ถือว่าผู้เข้าสู่ราคาประจักษ์แล้ว ถึงสภาพสิ่งของที่จะขายทอดตลาด ตลอดจนความชำรุดบกพร่องด้วยตนเอง เทศบาลตำบลหนองโพ จะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอีกไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังการขายทอดตลาด และการขายทอดตลาดจะสมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุมัติ

ผู้สนใจจะขอทราบรายละเอียด และลงทะเบียนพร้อมรับรายละเอียดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพได้ในราคาชุดละ ๕๐ บาท ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองโพ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ หรือดูรายละเอียดทาง [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th) และเว็บไซต์ [www.nongpho.org](http://www.nongpho.org) ของเทศบาลตำบลหนองโพ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๓๘๙๕๖๙ ต่อ ๑๑๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพีรณัฐ มารศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ